



ศาลาที่พักของกรมทางหลวง

เรียน บ.ก.

เห็นศาลาพักริมทางของกรมทางหลวงแบบใหม่ ดูสวยงาม ดึงดูดใจ แต่ไม่เหมาะกับสภาพการใช้งานในต่างจังหวัด หรือแม้แต่บางจุดที่จะใช้ในเมืองหลวง รูปแบบเดิมที่เป็นหลังคามุงกระเบื้อง มีที่นั่งสามด้านพร้อมที่พิงหลัง เหมาะที่สุดสำหรับเมืองไทย กันฝน กันแดด กันร้อน ทราบว่าศาลาพักแบบใหม่ก่อสร้างหลายแห่งทั่วประเทศ ถ้าสร้างเสร็จหมดแล้วเสียดายงบประมาณจริงๆ ถ้ายังสร้างไม่เสร็จ ขอเสนอให้ทางกรมทางหลวงช่วยไปพิจารณาแก้ไขศาลาที่พักผู้โดยสารใหม่ด้วย อย่างเก่าดีแล้วแม้จะเป็นไม้ก็ยอมผู้พิงไปตามเวลา ถ้าไม้แพงใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนได้ รดระหว่างอำเภอ-จังหวัด ใช่ว่าจะนั่ง 5-10 นาทีรถมาเหมือนในเมือง ต้องนั่งคอยกันเป็นชั่วโมง การนั่งคอยบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถกันบ้าง ศาลาที่พักริมทางไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาคอยรถโดยสารเท่านั้น ชาวบ้านในละแวกใกล้ๆ ก็มานั่งพักผ่อน ดื่มน้ำจิบหรือเดินไปธุระเหนื่อยก็แวะนั่งพัก หรือแม่ผู้ที่ขับรถยนต์ส่วนตัวหรือรถส่งของก็มักจะนั่งพักผ่อน หรือแวะพักกินอาหารที่พกพามา สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด ที่ใช้ศาลาพักทางอย่างคุ้มค่า แม้จะอ้างว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบของศาลาพักริมทางก็ควรเปลี่ยน ถ้าจะเปลี่ยนก็ควรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่ และการใช้สอยให้ได้ประโยชน์มากที่สุด อย่าจำกัดเพียงให้นั่งเฉพาะคอยรถอย่างเดียว อยากให้ผู้ออกแบบจินตนาการ ถึงเวลารถเสีย แล้วฝนตกหนัก แดดจ้า หรือแม้แต่ยามกำลังร้อนที่ต้องอาศัยก่อนเข้าตัว ควรจะใช้ศาลาพักแบบไหน ส่วนอีกประเด็นที่ไม่เข้าใจ เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทางหลวงทั่วประเทศ เหตุใดไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด

ด้วยความเคารพ
สายใต้

ตอบ คุณสายใต้

ข้อสังเกตของคุณที่ว่า กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั่วประเทศ เหตุใดไม่เข้าใจวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดนั้น เป็นบทสรุปของปัญหาที่ดีที่สุด สำหรับการออกแบบศาลาที่พักริมทางที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขณะนี้ ซึ่งก็เป็นไปได้มากกว่า ผู้ออกแบบ หรือผู้ตัดสินใจให้สร้าง ขาดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงนั่นเอง

อย่าย่อเลือกตั้งท้องถิ่น

เรียน บ.ก.ข่าวสด

การเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ควรจะเลื่อนจากเหตุผลงบประมาณดังไปใช้แก้ปัญหาคากระบาดของโรคโควิด-19 ควรจะทำตามแผนที่วางไว้ ยื้อออกไป จะมองว่ารัฐบาลยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง เพราะอุปสรรคแต่ละแห่งต่างก็เตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณและบุคลากรไว้พร้อมสรรพแล้ว รอเพียงสัญญาณของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งเท่านั้น ที่จะต้องระวังก็มีเพียงการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของจำนวนมากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ต้องมีการป้องกันและรักษาให้ปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้เต็มร้อย เพื่อป้องกันระบาดซ้ำสอง คาดว่าการหาเสียงครั้งนี้จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดเนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นกันมานาน แต่ละพรรคต้องหากกลยุทธ์การหาเสียงแบบนิว นอร์มอล เพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด

นับถือ

รศ.รอย

ตอบ คุณรศ.รอย

การอ้างเหตุใช้งบประมาณไปกับการปัญหาโควิดจนไม่มีงบสำหรับเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น เป็นเหตุผลที่รับกันไม่ได้อย่างมาก อีกทั้งควรเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2562 ก่อนจะมีโควิด ก็คงไปเรื่อยๆ คงเพราะกลัวว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางพรรคมีความพร้อมสูงมากกว่าหรืออย่างไร ที่สำคัญเลือกตั้งท้องถิ่นคือประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ที่ควรจะต้องส่งเสริมเพื่อให้ประชาธิปไตยระดับบนแข็งแกร่งมีคุณภาพยิ่งขึ้น